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Efni: Umsögn Dýravemdarráðs um tillögu til þingsályktunar um afléttingu 
veiðibanns á rjúpu.

Dýravemdarráð fjallaði um ofangreinda þingsályktunartillögu á fundi sínum þann 25. 
nóvember 2003. Skiptar skoðanir vom í ráðinu og koma bæði sjónarmið fram í 
umsögninni.
Meirihluti ráðsins sem samanstóð af fulltrúa Hins Islenska Náttúmfræðifélags; Amóri 
Þ. Sigfússyni og fulltrúa Bændasamtakanna, Ásthildi Skjaldnrdóttur tekur undir 
þingsályktunartillöguna og leggur til að hún verðir samþykkt. Meirihlutinn er á sama 
máli og Umhverfisstofnun að það hafi verið of langt gengið að alfriða og hefði verið 
hægt að ná fram samdrætti í veiðum með öðmm aðferðum, í sátt við flesta, eins og t.d. 
sumum þeirra sem upp eru taldar í þingsályktunartillögunni. Meirihluti ráðsins tekur 
því undir það að algjöru veiðibanni verði aflétt, sem úr þessu yrði vart fyrr en næsta 
ári og tíminn fram að næsta veiðitímabili verði notaður til að ná sátt um aðgerð sem 
miðar að því að draga úr veiðiálagi meðan stofninn er f náttúrulegu lágmarki. 
Minnihluti ráðsins sem var fulltrúi Samtaka Dýravemdarfélaga, Bjöm Styrmir 
Amason og mælir hann ekki með að þingsályktunartillagan verði samþykkt. 
Minnihlutinn telur ekki að það að aflétta veiðibanninu muni auka fjölda rjúpna á 
landinu. Þar sem margir staðir á landinu eru nánast orðnir rjúpnalausir eins og í 
kringum höfuðborgina er það vilji dýravemdarsamtakanna aö bannið verði áfram í 
gildi.
Fulltrúi Dýralæknafélags íslands, Auður Amþórsdóttir, var erlendis og tók því ekki 
þátt í afgreiðslu umsagnarinnar.
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